

Ng i Kitô h u và Ph t t tôn tr ng s s ng con ng i nh n n t ng cho s tôn tr ng toàn di n cu c s ng

Các B n Ph t t thân m n,

1. Nhân d p l Vesak c a các B n, H i đ ng Giáo hoàng v Đ i tho i liên tôn xin g i l i chào m ng và chúc bình an cùng ni m vui đ n toàn th quý Ph t t m i n i. c gì s đ p này giúp c ng c m i liên h b ng h u và s c ng tác trong vi c ph c v nhân lo i, v n đã liên k t chúng ta v i nhau.



2. Đây là c h i thu n ti n đ cùng nhau suy nghĩ v m t ch đ quan tr ng đ c bi t ngày nay, đó là s kh ng ho ng v môi tr ng, nguyên nhân gây nên bao khó khăn và đau kh trên toàn

thờ giời. Trong bối cảnh này, những công việc của hai công đồng chúng ta, qua việc dọn thân đời thiêng liêng, đã góp phần tạo nên một ý thức mới và tầm quan trọng mang tính xã hội và tâm linh của mọi truy cập thờ tôn giáo của mình. Chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta có chung mối quan tâm với các giá trị, như tôn trọng bản chất của mọi sự vật, quán tưởng (chiêm niệm), khiêm tốn, đức tin, từ bi và quảng đại. Những giá trị này đóng góp vào việc tìm kiếm một cuộc sống phi bạo lực, quân bình và hài lòng.

3. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhận xét rằng “những hiểu lầm khác nhau về môi trường xung quanh cùng các thiên tài... như chúng ta vẫn như cũ khi nhìn thấy tôn trọng thiên nhiên và thời tiết một quan hệ đúng đắn với môi trường sống hàng ngày” (Tiếp kiến chung, ngày 26.8.2009). Giáo hội Công giáo xem sự bảo vệ môi trường gắn liền với việc phát triển toàn diện con người; với phẩm mình, Giáo hội không chấp nhận tâm thức bảo vệ đời, nhân và không khí như một phần dành cho mọi người, mà còn nhận thức khác biệt hợp với nhau trong công việc bảo vệ nhân loại và công việc xã hội. Thực vậy, trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ các nguồn mạch của thiên nhiên, cũng như sự tôn trọng của chúng ta đối với nhau, xuất phát từ qui luật đức ghi khắc trong tâm khảm mọi người nam và nữ. Do đó, khi môi trường nhân bản đức tôn trọng trong xã hội, thì môi trường sinh học cũng đức như (x. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Thông điệp Bác ái trong sự thật, số 51).

4. Người Kitô hữu cũng nhận anh chị em Phụng vụ đều có lòng kính trọng sâu xa đối với sự sống con người. Do đó, để hiểu ý là chúng ta phải khuyến khích những nỗ lực tạo nên một ý thức trách nhiệm đối với môi sinh, đức tin tái xác định các xác tín chung của chúng ta về sự sống con người và mọi giai đoạn, với phẩm giá của nhân vật và sự mang duy nhất của gia đình, nơi để ưu tiên con người và học biết yêu thương người thân cận và tôn trọng thiên nhiên.

5. Mọi gì chúng ta cùng nhau tạo thuận lợi cho mối quan hệ lành mạnh giữa cha con người và người và giữa cha con người và môi trường sống. Bằng cách tập trung nỗ lực gây ý thức về môi trường nhận thức ích cho tất cả mọi người và cuộc sống chung hòa bình, chúng ta có thể trao ban một công việc và lợi ích sống tôn trọng lẫn nhau, và nhận thức rõ ý nghĩa cho để chúng ta là học để chúng ta có. Chính nhận thức phân định chung và qua sự dọn thân của mọi truy cập thờ tôn giáo mà chúng ta có thể đóng góp vào sự phong phú của thờ giời.

Các Bên Phụng vụ thân mến, một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến các bạn lời chào mừng chân thành nhất và xin chúc tất cả các bạn một Phụng Vụ Năm thật vui tươi!

Hồng y Jean-Louis Tauran

Số đề phòng i các Ph t t nhân d p l Ph t Đ n 2010 (PL. 2554)

Tác Giả: hdgmvietnam.

Thứ Bảy, 22 Tháng 5 Năm 2010 20:59

Ch t ch

T ng Giám m c Pier Luigi Celata

Th ký

(Chuy n ng : Ban MVĐTLT GP.Tp.HCM)

ngu n : hdgmvietnam.